

ฝนกระหน่ำทุกภาค เดือนถล่มหนัก16จว. ซัด'บางบัวทอง'ยับ!

อุตุฯเตือน 16 จว.ฝนถล่มบางบัวทอง
ซ้ำเสียหายหนัก ภาคเหนือ-อีสาน
ฝ้าระวังน้ำโขงทะลัก นครพนมล้น
ตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตรยับกว่าหมื่นไร่

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ฝนกระหน่ำ

อุตุฯเตือน16จว.ฝนตกหนัก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ทั้งนี้ มี 16 จังหวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนัก ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.ตาก จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง 60% ขณะที่ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง

70% ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง 40% และกรุงเทพฯและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ

น้ำนตื้นขึ้น-ต่อสะพานสำเร็จ

ที่ จ.น่าน สถานการณ์น้ำท่วม ดินสไลด์เริ่มทรงตัว หลายพื้นที่ฝนหยุดตก น้ำที่ล้นทะลักเข้าท่วมที่บ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดริมน้ำ บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 4 ต.ป่าคา ได้ลดลงและแห้งแล้ว ขณะที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ได้ติดตั้งสะพานเบสีย์ ที่บ้านห้วยโป่ง (ทางไปสะปัน) ที่ดินทรุดตัว จนถนนขาดไม่สามารถใช้งานสัญจรได้ 2 วัน ได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยและสามารถเปิดการจราจรใช้เส้นทางได้แล้ว รวมทั้งเส้นทางอีก 6 จุด ที่เกิดดินสไลด์ อาทิ บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติตอยภูคา อ.ปัว และที่บ้านกอก่วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ ได้นำรถแบ็กโฮเข้าเคลียร์ดินออก สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสภาพดินภูเขายังอ่อนตัว มีโอกาสสไลด์ลงมาได้อีก

ขณะที่ชาวบ้าน 27 หลังคาเรือน กว่า 100 คน ของบ้านห้วยโป่ง, บ้านยอดดอย ต.บ่อเกลือใต้ และบ้านนาถิ่น ต.บ่อเกลือเหนือ ที่ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ยังคงให้อาศัยอยู่ที่จุดเตรียมไว้ให้ก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย แต่ก็มีการครอบครัวของกลับเข้าบ้าน เนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สิน

ผนังคอนกรีตบนเขาทรุดตัว

ที่ จ.ลำปาง ฝนที่ตกมาต่อเนื่อง 4 วัน ทำให้จุดถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ที่เป็นถนนสายหลักไปยัง อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ และยังสามรถข้ามไป อ.แม่จะจาน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา พบผนังคอนกรีตที่ทับเชิงเขาเพื่อป้องกันดินหินร่วงหล่น หรือดินสไลด์เกิดทรุดตัวลงมีทั้งดินและหินก้อนใหญ่สไลด์

ลงมา ช่วงถนนที่อยู่กลางป่าเขาเส้นทางช่วงรอยต่อ อ.แจ้ห่ม และ อ.เมืองลำปาง ใกล้หน่วยป่าไม้แม่ทรายคำ อ.แจ้ห่ม อย่างไรก็ตามเหตุดังกล่าวไม่ได้สร้างผลกระทบต่อเส้นทางสัญจร เนื่องจากขณะนี้ ถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายถนน ผนังคอนกรีต และดินที่สไลด์ตัวลง อยู่เลนในที่ถนนยังขยายไม่เสร็จ จึงไม่เป็นอันตราย หรือกระทบต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

น้ำโขงล้นตลิ่งท่วมกว่าหมื่นไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ปริมาณแม่น้ำโขง หลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดริมแม่น้ำโขงมีการฝ้าระวังและจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ โดยเฉพาะ จ.นครพนม วัดได้ 10.43 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 97 เซนติเมตร ห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ 1.5 เมตร ส่งผลให้ลำน้ำสาขาต่างๆ เช่น ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ที่ไหลผ่านพื้นที่ อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม และ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ก่อนไหลระบายลงสู่แม่น้ำโขง เริ่มได้รับผลกระทบมีปริมาณน้ำสะสมสูงเกินกว่าที่จะรับได้และเออล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มแล้วเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ศรีสงคราม ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำไหลระบายลงน้ำโขงช้า ทำให้อ่างน้ำและลำน้ำสงครามมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งเกินความจุประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มที่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านกว่า 1 หมื่นไร่ หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกในสัปดาห์นี้ และน้ำลดระดับลง คาดว่า จะได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน

เชียงใหม่สั่งยกของขึ้นที่สูง

ขณะที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ระดับแม่น้ำโขงถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากระดับน้ำจะไหลย้อนเข้าสู่แม่น้ำและลำห้วยสาขา ในพื้นที่ อ.เชียงคาน ด้าน อ.เชียงคานได้เริ่มประกาศให้หมู่บ้านที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา เก็บของขึ้นที่สูง ขณะบริเวณร้านอาหาร แก่งคุศุ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.เลย น้ำได้เข้าท่วมร้านค้า ต่างเก็บของอุปกรณ์ค้าขายขึ้นที่สูง

ที่ จ.หนองคาย นายราชันย์ ชื่นหัวผู้ว่าฯหนองคาย กล่าวว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งเตือนทาง

จังหวัดมาให้สื่อสารกับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำโขง ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้ง จ.หนองคาย และ จ.เลย พบว่า ขณะนี้พบว่าระดับน้ำโขงสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 10 ซม. ทางจังหวัดได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด 24 ชั่วโมง มวลน้ำอีกส่วนหนึ่งที่มาจากพื้นที่ของ สปป.ลาว มีการติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับทาง สปป.ลาว ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน

ฝนถล่มบางบัวทองเสียหายอื้อ

ที่ จ.นนทบุรี จากกรณีเหตุฝนฟ้าคะนอง และมีลมแรง ที่โรงเรียนวัดละหาร ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และพื้นที่ข้างเคียง ทำให้หลังคาบ้านที่เป็นกระเบื้องเปิดและมีลูกเห็บตกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังนั้น นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง กล่าวว่า วันนี้ได้เร่งประชุมทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อเข้าแก้ไขปัญหากับประชาชนโดยเร็วที่สุด เบื้องต้นจะนำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหาย และเข้าแก้ไขช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตอนนี้ยังไม่ทราบในพื้นที่บ้านเรือนเสียหายกี่ครัวเรือน นอกจากนี้ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 5 ได้รับความเสียหายหนัก ตลาดสด วัดละหาร หลังคาแตกทะลุ หลังคาหลังทับรถยนต์ ต้นไม้หักโค่นทับรถบัส กองช่างเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ไปบ้างแล้ว โดยตัดต้นไม้ที่กีดขวางกลางถนนหนทางให้เรียบร้อยให้ประชาชนใช้สัญจรได้ และช่วงบ่ายจะลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่

เดือดร้อนในเมืองต้น

เดือนชายขอบฝนหนัก11-13ส.ค.

นายสุนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการประเมินสถานการณ์น้ำ กอนช.ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณชายขอบประเทศ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกหลายพื้นที่ประสบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง แต่ปริมาณฝนในภาพรวมทั้งประเทศยังคงน้อยกว่าค่าปกติ 18% จากสถานการณ์ฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลดีในเรื่องช่วยเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม พบว่า จะเกิดร่องความกดอากาศต่ำเหนือประเทศไทย บริเวณประเทศจีนตอนใต้และเหนือประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปริมาณน้ำฝนในช่วงสองวันนี้จะยังไม่มากนัก แต่จะหนักขึ้นในช่วงวันที่ 11-13 สิงหาคมนี้